



# ครึ่งแรกเบียวินาศภัยโต 20%



อานนท์ วังวสุ  
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

## ศก.ชบอุตสาหกรรมหลังชะลอ มั่นใจปีนี้ทะลุเป้า 2 แสนล้านบาท

แรงจูงใจจะทยอยส่งมอบหมด ขณะที่เบียประกันไอเออาร์ลดลงประมาณ 10-15% และเศรษฐกิจชะลอตัวลงกระทบกับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่จะล้าไปกับเศรษฐกิจ

“การที่ปีนี้จะไม่โตเท่าปีก่อนยากเพราะปีก่อนฐานใหญ่มาก ปีนี้ทั้งปีน่าจะขยายตัวประมาณ 15% เบียร์รับรวม 2.06 แสนล้านบาท แต่หลัก 2 แสนล้านบาทเป็นปีแรก”

**แม้พลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยครึ่งปีแรกยังไม่ออกแต่ถ้าประเมินจากตัวเลขที่บริษัทประกันภัยแต่ละแห่งทยอยเปิดออกมาเบียประกันเติบโตระดับ 20% กว่าสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุ 5 เดือนธุรกิจขยายตัว 21.63% หรือมีเบียรับโดยตรง 84,287.9 ล้านบาท ฟันธง! ได้กันทีครึ่งปีแรกเบียประกันทั้งระบบคงโตระนาวนี้**

“อานนท์ วังวสุ” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่า ครึ่งปีแรกธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมเติบโตประมาณ 20% เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่เติบโตสูงมาก โดยครึ่งปีแรกเติบโต 22% ครึ่งปีหลัง 40% เป็นผลมาจากประกันภัย 2 ประเภทที่ขยายตัวสูงมากคือประกันรถยนต์ที่ได้โอนสิทธิ์จากโครงการรถยนต์คันแรกทำให้มีเบียใหม่ทะลักเข้ามาและประกันทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR) ซึ่งเบียประกันปรับราคาเพิ่มขึ้นมากหลังน้ำท่วม

**ศก.ชบอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง  
ถึงปีโต 15% เบียร์ชนพาดน 2 แสน.**

ส่วนครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตประมาณ 15% ต่ำกว่าครึ่งแรกและปีที่ผ่านมาเนื่องจากโครงการรถยนต์คัน

ด้าน “ชัย โสภณพนิช” ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัยกล่าวว่า คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวแค่ประมาณ 4% เทียบกับปีก่อนที่เติบโตถึง 6.4% เป็นผลมาจากโครงการรถยนต์คันแรกขณะที่ 3 เดือนแรกปีนี้ยอดขายรถเริ่มลดลงขณะที่ค่าสินไหม 4.3 แสนล้านบาทที่บริษัทประกันต้องจ่ายแม้ยังจ่ายไม่หมดแต่เงินก้อนนี้ไปช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตช่วยให้โรงงานสามารถผลิตสินค้า ส่งไปขายต่างประเทศช่วยให้เกิดการจ้างงานซึ่งปีนี้ไม่มีส่วนนี้มากกระตุ้นมากเหมือนปีก่อน

**รถคนแรกหมดไปโรมัน  
ประกันทรัพย์สินแข่งลดเบีย 20%**



“พนัส ธีรวิชยกุล” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ให้ความเห็นว่า เบี้ยรับโดยตรง ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท หรือเติบโต 15% เทียบกับปีที่ผ่านมาที่เติบโตก้าวกระโดด 28% โดยครึ่งปีหลังธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงเติบโตได้อยู่ แต่อัตราชะลอตัวลงมาจากหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว คาดทั้งปีขยายตัวไม่เกิน 4-4.5% เนื่องจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวส่งออกยังไม่ปรับตัวดีขึ้น ตลาดรถยนต์ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากปีที่ผ่านมาเติบโตก้าวกระโดดจากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล โดยคาดว่าจะลดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปีนี้จะอยู่ที่ 1.3 ล้านคันหรือลดลง 9% เทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.43 ล้านคัน, อัตราเบี้ยประกันทรัพย์สินปรับตัวลดลง และคาดว่าครึ่งปีหลังจะลดลงถึง 20% จากการแข่งขันรุนแรง, แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะเติบโต โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง และสีเขียวที่เริ่มเปิดให้มีการประมูลจะทำให้ธุรกิจประกันได้เบี้ยประกันก้อนใหม่เข้ามา

### **ครึ่งหลังประกันมารินโตสูงสุด ภาคการผลิตฟื้น-บาทอ่อน**

“พุทธิพงษ์ ด้านบุญสุด” รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย กล่าวกับ “สยามธุรกิจ” ว่า ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงเติบโตได้เป็นตัวเลข 2 หลักในระดับ 10% ต้นๆ แต่ไม่ดีเท่าครึ่งปีแรกและปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจยวบยัวงมา จากตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัวลงกระทบการบริโภค

“การบริโภคครึ่งหลังมีนัยสำคัญหลายเรื่องทั้งกรณีสหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการ QE3 เหตุการณ์ความรุนแรงที่อียิปต์ พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านและพ.ร.บ.นิรโทษกรรมขณะที่สินค้าใหม่ที่จะออกมาอย่างประกันรายย่อยหรือไม่โครอินชัวร์นส์ต้องใช้เวลาที่จะให้ประชาชนเรียนรู้และทำความเข้าใจประมาณ 1-2 ไตรมาสถ้ามีการเรียกร้องสินไหมจะยิ่งเห็นผล”

ทั้งนี้ ประกันภัยที่จะขยายตัวสูงสุดคือประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (มาริน) ที่น่าจะขยายตัวถึง 20% สูงกว่าธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมเนื่องจากโรงงานกลับมาผลิตสินค้าได้เหมือนเดิมหลังจากหยุดชะงักไปหลังน้ำท่วม และเงินบาทอ่อนตัวทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่ประกันอื่นๆ จะชะลอตัวลง เช่นประกันทรัพย์สิน